



บทเรียนที่ 97

พระเยซูประสูติ

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “แล้วจึงเรียกนามท่านว่าเยซู เพราะว่าท่านจะช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา” มัทธิว 1:21

ข้อพระคัมภีร์: ลูกา 2:1-7

วัตถุประสงค์ของบทเรียน: สอนให้รู้ว่ำนั้นเป็นพระสัญญาของพระเจ้า คือพระผู้ช่วยให้รอดจะเกิดมาที่เมืองเบธเลเฮม จากหญิงพรหมจารีชื่อว่ามารีย์

หลังจากที่ได้พูดคุยกับทูตสวรรค์ โยเซฟก็รู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับทารกน้อยเยซู

พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาบอกข่าวดีกับโยเซฟในความฝัน ทูตสวรรค์ได้กล่าวว่า “อย่ากลัวเลย จงรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้า พระวิญญาณจะสวมทับเธอและเธอจะตั้งครรภ์จึงเรียกนามของท่านว่าเยซู เพราะพระองค์จะช่วยให้ประชากรพ้นจากความบาปผิดของพวกเขา”

ในเวลานั้นเองพวกทหารโรมันบางกลุ่มก็ได้เข้าไปในเมืองนาซาเร็ท พวกเขาประกาศว่า “เรามีกฎหมายที่มาจากจักรพรรดิโรมว่า ให้ทุกคนกลับไปลงทะเบียนสำมะโนประชากรที่บ้านเกิดของตนเอง”

โยเซฟรู้สึกไม่ค่อยยินดีเท่าไรกับข่าวนี้ เขากล่าวว่า “รัฐบาลโรมันต้องการให้พวกเราเสียภาษีเพิ่มขึ้นแน่นอน และนั่นก็กังวลเกี่ยวกับมารีย์ซึ่งเธอก็ใกล้จะถึงกำหนดคลอดเร็วๆ นี้ด้วย”

แต่โยเซฟรู้ว่าเขาเองต้องเชื่อฟังรัฐบาลโรมันด้วย โยเซฟจึงบอกมารีย์ว่า “ตอนนี้เราจะต้องเดินทางไปเบธเลเฮม”

มารีย์ก็ตกใจและถามโยเซฟว่า “แล้วฉันจะเดินทางได้อย่างไร แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกของเรา เพราะเขาถึงกำหนดคลอดแล้ว”

โยเซฟพูดว่า “ฉันรู้ และฉันก็คิดถึงระหว่างการเดินทางไปเบธเลเฮมด้วย แต่เราต้องไป”

มารีย์พูดว่า “เราจะวางความไว้วางใจของเราไว้กับพระเจ้า พระองค์จะสถิตอยู่กับเรา”

และในไม่ช้าพวกเขาก็ออกเดินทางไปเบธเลเฮม เป็นเส้นทางที่ไกลออกไปและไกลออกไป

หลายครั้งที่โยเซฟมีความคิดว่า “ขอเพียงแต่ลาตัวนี้เดินเร็วขึ้น”

วันที่หนึ่ง วันที่สอง วันที่สามผ่านไป มารีย์ก็รู้สึกอ่อนแรง เธอก็พูดว่า “เราจะต้องเดินทางอีกไกลแค่ไหน ฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกิน”

โยเซฟปลอบใจเธอว่า “อีกไม่ไกลก็จะถึงแล้ว ตอนนี้ฉันเห็นแสงริบหรี่จากเบธเลเฮมแต่ไกลๆ แล้ว”

ในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงเบธเลเฮม โยเซฟก็เอาลาของเขาลงมาเดินบนถนนเล็กๆ เพื่อไปที่โรงแรม

โยเซฟเคาะประตูโรงแรม เจ้าของโรงแรมก็มาเปิดประตูและก็ปิดในทันทีทันใด

โยเซฟพูดกับเขาว่า “ได้โปรดเถิด ท่านมีห้องว่างหรือเปล่า” เจ้าของโรงแรมพูดว่า “โรงแรมเต็มแล้ว ไม่มีห้องว่างเลย” เมื่อเขามองไปที่มารีย์ผู้นำสงสารและเหน็ดเหนื่อย เขาเห็นว่าเธอน่าจะคลอดทารกเร็วๆ นี้ เขาก็พูดว่า “มีห้องว่างในคอกสัตว์ อย่างน้อยมันก็ให้ความอบอุ่นได้บ้าง และที่นั่นก็แห้ง”

มารีย์คิดในใจว่า “คอกสัตว์หรือ พระบุตรของพระเจ้าไม่ควรจะเกิดมาในคอกสัตว์นะ”

โยเซฟรู้ว่ามารีย์ก็ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน เขาก็ปลอบใจมารีย์แล้วจับมือเธอเดินไปที่คอกสัตว์

ในความมืด มารีย์เห็นรางหญ้าที่เต็มไปด้วยหญ้าแห้ง และเธอก็พูดว่า “รางหญ้านี้สามารถทำเป็นเปลให้กับทารกได้”

โยเซฟก็พยายามให้กำลังใจเธอว่า “ใช่ หญ้าแห้งนี้ก็คือสะอาดดีนะ กลิ่นก็สดชื่นดี”

มารีย์คิดในใจว่า “ฉันดีใจมากเลยที่ได้เอาผ้าอ้อมห่อตัวเด็กมาด้วย”

ในคำคั้นนั้นไม่มีบุคคลสำคัญคนใดมาต้อนรับทารกน้อยเยซูเลยสักคนเดียว มีแต่วัว ลา ม้า และนกพิราบท่ามกลางบรรดาสัตว์เหล่านี้ที่อยู่ต้อนรับทารกน้อย และเขาให้ชื่อทารกน้อยว่าเยซู

คิดว่าโลกนี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้น พระ
บุตรของพระเจ้าลงมาจากสวรรค์เข้ามาสู่ร่างหญ้าในโลกนี้ มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทุกคน

ทุกครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวของพระเยซูประสูติ ให้เราระลึกถึงว่าพระองค์ได้ทรงกระทำอะไรเพื่อเรา
และพระองค์ทรงยอมพระทัยลงมาเกิดในร่างหญ้าเพื่อให้เรามีอิสระจากบาปของเรา

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License (CC BY-NC-ND 4.0) Copyright © 2023 Rooster Media.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of "Walking With Jesus" (the "Work") to copy and distribute the Work without
modification, strictly for non-commercial purpose

walkingwithjesusthailand@gmail.com